



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1473 24 tháng 09 năm 2023

*Trì Tâm*

*Trì tâm hành triển chơn hành tiến  
Vượt cõi âm u tự giải phiền  
Mê loạn không còn qui hội tiến  
Điện thanh tự thức giải phân liên*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1997**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,  
Bé Tám*

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Niệm Phật làm sao giúp được thần kinh thanh tịnh ?
- 2) Đầu người tròn điện có tròn không ?
- 3) Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng ?
- 4) Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ ?
- 5) Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát ?
- 6) Huyền vi là gì ?
- 7) Sự thanh tịnh do đâu mà có ?

**1) Atlantic City, 05/07/97 5 :50 AM**

**Hỏi: Niệm Phật làm sao giúp được thân kinh thanh tịnh ?**

**Đáp:** Thừa niệm Phật bằng ý, tức là co lưỡi đọng nước răng trên, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì luồng điện trong nội tâm sẽ hội tụ, nước miếng tuôn chảy đều, chứng minh chấn động trong nội tâm chuyển chạy một vòng trong nội thức. Lâu ngày nước miếng sẽ thay đổi ngọt, tâm trí nhẹ nhàng, thích thiên thay vì động loạn, thân kinh sẽ ổn định, tự cảm thức cuộc sống là tạm, chỉ lo hành triển trở thành một tập quán tốt, toàn thân cảm thức được nguyên lý của Trời Đất là một, tự hiểu nguyên điển của Trời Đất, lúc nào cũng sống động và xây dựng trong thực hành.

**Kệ :**

*Tự mình thức giác trở về không  
Nguyên lý Nam Mô triển một vòng  
Có có không không đồng giải quyết  
Trí tâm sáng suốt chẳng cầu mong.*

**2) Atlantic City 06/07/97 4 :15 AM**

**Hỏi : Đâu người tròn diện có tròn không ?**

**Đáp :** Thừa sự tròn trịa là căn bản không dư không thiếu. 36 ngôi sao Thiên Cương lúc nào cũng quang chiếu, liên hệ với tâm thân của người thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Càng thực hành óc càng sáng trong thanh tịnh, tự cảm thức bộ đầu lúc nào cũng tròn và thanh tịnh, không biết đến sự lo âu là gì, sống trong tự nhiên và hồn nhiên

**Kệ :**

*Tâm lành dứt khoát sống an yên  
Chẳng có lời thối chẳng có phiền  
Duyên đạo tình đời trong dứt khoát  
Bình tâm tu luyện chẳng lo phiền*

**3) Atlantic City, 07/07/97 4 :15 AM**

**Hỏi : Tại sao trên mặt đất có rất nhiều người khùng ?**

**Đáp :** Thừa khi giáng lâm xuống thể xác trần trọc trên mặt đất phải sống theo chiều hướng loạn động của thể xác, từ tâm lẫn thân đều phải chịu luật nhân quả từ nhiều kiếp tùy theo duyên nghiệp mà tiến hóa. Phần hồn phải chịu mọi sự kích động và phản động ở xung quanh, không bằng lòng cũng phải bằng lòng, học nhịn nhục để tiến hóa, trong kỳ cuối này của cuộc đời còn lại. Không chịu tu lại còn tạo thêm nghiệp lực, phần hồn không tỉnh táo và sẽ tiếp tục trên đường sân si và mê loạn, không có lối thoát cho tâm lẫn thân

**Kệ :**

*Không tu tăng trưởng cù lần  
Tạo khổ tạo mê khó xét phân  
Trí tuệ không minh đường đạo pháp  
Tự giam tự hại tự phân lần*

**4) Atlantic City 08/07/97 3 :40 AM**

**Hỏi : Tại sao óc người có thể phát minh được nhiều điều mới lạ ?**

Đáp : Thừa khối óc của loài người đặc biệt, bao gồm điện quang liên hệ với Trời Đất, chuyển từ cực động cho tới cực tịnh. Do đó mà cảm thức được nhiều điều mới lạ, chính mình không biết trước được. Cho nên người tu thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự thực hành tới thanh tịnh, sẽ được khai sáng lấy chính mình, từ lời nói cho đến hành động, lúc nào cũng ngắn gọn và rõ rệt, nhờ sự thực hành ổn định và sáng suốt

**Kệ :**

*Quang minh tự hiểu tự phân minh  
Nguyên lý óc người nay rõ mình  
Liên hệ không ngừng trong thức giác  
Có không không có rõ hành trình*

**5) Atlantic City, 09/07/97 4 :20 AM**

**Hỏi : Tại sao mọi người đều hướng tâm về sự tu học giải thoát ?**

Đáp : Thừa phần hồn giáng lân vào cơ thể động loạn khó xét hành trình của chính mình. Cho nên muốn tiến tới để tự hiểu nguyên lý của Trời Đất đã hình thành tại mặt đất để làm gì ? và sẽ đi đâu ? ăn năn sám hối, tự tìm lối thoát cho chính mình. Nhân thân nan đặc pháp nan ngộ, khó hiểu nguyên lý của Trời Đất, đâm ra hoang mang và không lối thoát. Kỳ thật là chỉ có thanh tịnh thì sẽ giải quyết tất cả trận đồ loạn động tạm bợ ở cõi phù sanh, tham dâm không tiến, âm dương hợp nhứt trắng rằm sáng soi thì mọi việc sẽ được bình an. Chỉ có thương yêu và tha thứ là mỗi đạo chánh của cả càn khôn vũ trụ, từ bi là phương châm tiến hóa tới vô cùng tận

**Kệ :**

*Sửa mình tiến hóa tự chuyên cần  
Khai triển tâm linh tự xét phân  
Đường đạo đường đời không luyến tiếc  
Quân bình thanh tịnh tiến cao tăng*

**6) Atlantic City, 10/07/97 3 :25 AM**

**Hỏi : Huyền vi là gì ?**

Đáp : Huyền vi là nhỏ nhút và nhẹ nhút cấu thành ánh sáng tốt tươi ở trong nội tâm. Người tu Vô Vi thiền tốt thanh tịnh, khai triển trực giác, phát triển huyền bí trong nội tâm, nhóc sáng thì mới thấy rõ cảnh huyền vi của Trời Đất, cấu thành duyên lành trợ duyên

**Kệ :**

*Cảm thông nguyên lý tự giao duyên  
Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên  
Duyên đạo tình đời tâm dứt khoát  
Bền lâu tu học tự mình yên*

7) *Atlantic city, 10/07/97 (bis) 2 :40 AM*

*Hỏi : Sự thanh tịnh do đâu mà có ?*

Đáp : Thừa sự thanh tịnh do sự trật tự nội tâm nội tạng mà hình thành, từ hoàn cảnh thiếu thốn tham lam đầy đọa lấy tâm thân mới chịu dứt khoát tu tiến đạt tới sự quân bình, khai triển trực giác của chính mình mới yên

**Kệ :**

*Thức tâm buông bỏ sống bình yên  
Chẳng có lâm ly chẳng lụy phiền  
Đời đạo không ngừng trong dứt khoát  
Bình tâm thanh tịnh tự mình xuyên*

---

### CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

#### *Qui tâm*

*Một bước ra đi một dặm dài  
Giáng sanh tại thế cõi trần ai  
Nay không lối thoát vì tâm động  
Thức tỉnh hồi sinh biết tại ai ?*

*Tại ai phân lý an bài  
Ngày nay khổ cực tạo đài khổ đau  
Cảnh đời từ trước tới sau  
Nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài  
Ban hành luật lệ tự đày  
Buộc ràng trong cảnh tứ thầy đấu tranh  
Chứng minh đường lối tự hành  
Luật Trời có sẵn tâm thanh chính hòa  
Tà tâm phục vụ ta bà  
Bất minh Hòn Vía bất hòa nơi nơi  
Sanh linh đau khổ đời đời  
Vì tâm bất chánh khó rời tham sân  
Cảm minh nguyên lý cơ tầng  
Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây  
Chẳng còn cảnh tứ với thầy  
Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh  
Chẳng còn lý luận đấu tranh*

*Phân thanh giữ tiến thực hành đến nơi  
Chẳng còn ôm ấp lý đời  
Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân  
Xét tâm rõ lý muôn phần  
Qui về một cõi tự lần đến nơi.*

**Lương Sĩ Hằng**  
**Brossard, 10-05-1981**

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

**KHÓA HỌC : “HỘI TƯỞNG CHƠN TÂM”**  
**Thiền viện VĨ KIÊN, 30/7/1989 (tiếp theo)**

**Bạn đạo:** ... Mình ngồi, giống như là mình Soi Hồn, thì ngồi ở đâu ?

**Đức Thầy:** Ngồi đâu cũng được ; Con ngồi ở đâu cũng co lười, con răng kè răng, Con niệm ; Con cứ niệm, có nước miếng, con nuốt. Thì tại sao có nước miếng ? Nước miếng là một cái luật vận hành trong cơ tạng của Con ; nước miếng nó lên thì máu huyết Con cũng chạy ; đó ; cái bọt nước miếng Con đang trị tâm bệnh cho Con ; Con là một người y sĩ tự trị bệnh ! Con rảnh, ngồi chút đỉnh thôi, 5, 3 phút niệm ; rồi lần lần nó gia tăng, gia tăng lên một giờ đồng hồ, Con thấy Con sung sướng lắm ; vấn đề ăn uống Con cũng bớt...

**Bạn đạo:** Có một số anh em cũng đang cố gắng tập cái đó. Mà Thầy thấy là mình cứ theo từng step, tức là mình niệm được tới đâu...

**Đức Thầy :**Hiểu không ? Mình làm được bấy nhiêu,”Bữa nay tôi về tôi ngồi niệm được bấy nhiêu, tôi hưởng bấy nhiêu.” Niệm là hưởng, á ! Cũng như là Con thấy, Con đi làm về, nhà cửa chén bát lộn xộn, Con nhảy xuống bếp Con rửa chén, Con lập lại trật tự, Con hút bụi sạch sẽ ; Con thấy khỏe không ? Thì cái đó là “Nam Mô A Di Đà Phật” ; “Nam Mô A Di Đà Phật” là lập lại cái trật tự của thần kinh khối óc ! Một ngày đi làm chớ, thần kinh Con giao động không ? Con về, Con ngồi 5 phút, 10 phút Con niệm Phật ; khỏe, Con đi làm việc ; rồi chút nữa rảnh, Con niệm thêm nữa.

Thì chừng nào mà trình độ thật sự mở, nó hiểu cái Nam là cái gì? Nó chuyển cái phần lửa mà từ trước tới thanh, cả vũ trụ, tới lúc đó là mở trí về triết rồi. Mô là sao? Sự cảm thức của con vô cùng, lúc đó thì thơ của con nó mạnh, đẹp, tốt lắm. A là sao? Di là sao? Nó hiểu tận cùng, nắm được cái nguyên lý đó gom là một, nó là một cái hào quang rất mạnh. Mà trong lúc đó mà được như vậy, con tưởng tới một người nào là người đó phải nhớ tới con, nó mạnh tới vậy, thần giao cách cảm. Tưởng đến người 9 tuổi, ông bà, cha mẹ mình, họ sẽ được ấm ngay. Nhanh nhất mà, nhanh nhất trong vũ trụ này, 1 chút là nó đi tới rồi. Thì phải lập lại cái trật tự nó mới có chớ.

Đó là cái Khoa Học Huyền Bí. 6 chữ đó là chìa khóa của Khoa Học Huyền Bí, mà tới bây giờ chưa có ai khám phá được. Vậy cho nên, mong rằng tất cả mọi người làm đi rồi khám phá ra, rồi viết ra cái chiều chấn động lực của vũ trụ thế nào, chiều chấn động lực của khối óc thế nào, của tâm thức thế nào, viết ra. Chớ còn cái gì cũng ông Tám nói, đâu có hay đâu, tụi con làm được mới hay.

Đó, không cần phải nhiều, vừa đi làm về, mình 5 phút , 10 phút cũng được, kèm được 5, 10 phút để niệm Phật, mình uống lại cái bột nước miếng đó mình khỏe. Về, dẹp hết, ngồi 5 phút, 10 phút, trật tự rồi nói chuyện với gia đình nó cũng khác.

*Bạn đạo: Thưa Thầy, con có thêm một câu. Trong lúc mà ban ngày đó, Thầy nói là, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều thì nó tốt. Thì lúc mà mình ngồi, chẳng hạn như mình....Pháp Luân Thường Chuyển đó Thầy, có giới hạn trong cái thời gian, từ 3 giờ cho tới 9 giờ đêm, có bị giới hạn không? có thể hít...*

**Đức Thầy:** Cái đó không ăn chung gì, Pháp Luân Thường Chuyển không ăn chung gì.

*Bạn đạo: Mình có thể hít được trong ngày?*

**Đức Thầy:** Trong ngày.... nghĩa là giải thôi, giải cái trước.

*Bạn đạo: Vậy là không bị giới hạn?*

**Đức Thầy:** Không sao, giải cái trước.

*Bạn đạo: Còn cái niệm Phật, Thầy nói là step ...*

**Đức Thầy:** Step. Từ từ đi đến tới khả năng của mình. Khi mà thích rồi là không ai cấm được hết. Thích mà mở đó. Nó vừa thích, vừa niệm, vừa mở, sung sướng lắm. Nó thấy cảnh giới khác. Nó thấy nó ngồi vậy mà nó đang bay lên những cái tòa nhà đẹp, những cái phong cảnh đẹp, làm sao nó quên. Mà nó đâu có biết giờ đâu, nhưng mà người ta dòm đồng hồ, nói, “thằng đó ngồi cả giờ” chớ nó đâu có biết, nó mới ngồi có một chút à, nó muốn ngồi nữa, vậy đó, nhẹ tới vậy đó.

*Bạn đạo: Thưa Thầy, con niệm lâu, con niệm Phật lâu, con thấy khúc phía trên này nó hơi đau đau, ê ê.*

**Đức Thầy:** Ê ê thầy kê nó, mình cứ ngay chỗ này thôi (trung tim chân mày). Vấn đề đó là vấn đề ăn uống, anh phải coi chừng, coi thử ăn nhiều không? ăn nhiều thì nó bị, cái tension nó lên, bị cái đó. Mình phải kiểm soát vấn đề ăn nữa. Mình ăn đồ nhẹ. Muốn niệm Phật nhiều, mình ăn đồ nhẹ. Ăn đồ nhẹ tốt. Ăn đồ nhẹ là không có bị cái gì hết. Nó bị nhột nhột chỗ này thôi (trung tim chân mày)

Tôi hỏi đó là ăn chén com với trái cà, rồi tôi ăn một miếng đậu hủ, một chén com. Lúc tôi niệm Phật là không ăn cái gì hơn.

Hỏi đó tôi không có làm cái gì, anh đi làm thì khác, đi làm anh phải ăn đủ calori nhưng mà không nên ăn nhiều quá, cái pression nó mạnh. Còn tôi, thì trong cái thời gian tôi tập như vậy là tôi niệm Phật là một chén com, một trái cà, mà tự nấu lấy ăn. Lượm giầy ngoài đường về nấu com ăn, hành khổ chớ. Rồi sau



này ăn miếng đậu hủ, một chén cơm mà không có bỏ muối, bỏ đường, bỏ xì dầu gì, không có; bởi vì không có ai chơi với mình, mình có đồng bạc mua mười mấy trái cà ăn thôi, không ai chơi.

Mình đang nghiên cứu một chuyện cần thiết cho cái tâm thức, thì cái gì ở thế gian có tạm, cho cái bao tử nó ổn định một chút vậy thôi chứ không cần mà phải ăn cho no.

*Bạn đạo: Thưa Thầy, làm việc nặng và xuất mồ hôi nhiều có hại gì đến các việc kia?*

**Đức Thầy:** Đâu có sao, cái đó tốt, khỏe.

*Bạn đạo: Thưa Thầy, khi con học, hồi trước con nhớ bằng cái trí, bây giờ con nhớ ở trên cái đỉnh đầu vậy...*

**Đức Thầy:** Tốt, cái đó là đi tới chỗ nhẹ rồi. Nhớ trên đỉnh đầu, nhớ trên đỉnh đầu mà lập được trật tự rồi, sau này mình không cần nhớ, À, cái việc đó nó tới thì mình thấy rồi đó. Tôi thấy cái bài đó tôi học rồi, thôi, để đó. Cuốn sách đó tui đọc rồi, cất đi cho tui, cũng như computer vậy đó, tới lúc mình cần là nó lật ra, đó, là mình nói rõ ràng; mình nói còn rõ hơn cái cuốn sách nói, bởi vì cái tâm thức mình nó đi nhẹ hơn, diễn tả nó rõ rệt hơn.

*Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà trường hợp mình nói những cái điều mà, một hồi mình nhìn trở lại, mình thấy mình nói ...*

**Đức Thầy:** Đó là điện đó, đó là computer... anh nói đó.

*Bạn đạo: Sao con thấy con nói xong rồi con không ngờ, sao hồi nãy con nói được vậy, thì cái đó có phải của mình không Thầy?*

**Đức Thầy:** Của mình chứ, cái phần điện của mình, do cái sự công phu của mình có thì cái thanh quang của mình nó bộc phát ra, nó liên hệ với cái thanh quang của vũ trụ, lúc đó nó nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà rồi nó sợ, không biết phải không. Nghe lại thì hay lắm, nghe lại thì hay lắm, nghe lại không có sai một chút, mà người xung quanh nghe người ta chịu, đó là đứng đắn về chân lý.

Điện mà! điện là... nói gì ở đây cho nó dễ hiểu vậy chứ. Không phải điện! đó là từ quang trong nội thức phát ra, nó phát những cái tia chấn động tâm hồn người ta, đó là cái từ quang trong nội thực, thành ra sau này nói: “chu cha, cái gì cũng quên, chết đói ha”, nhưng mà không có chết đói, gặp đâu làm đó mà việc nào cũng xong một cách rất nhẹ nhàng và không có khô tâm. Còn chuyện đời thì mình bắt lục căn lục trần làm, bắt cái tay đó, viết ra, chút nữa làm cái gì, viết ra, viết ra, vậy thôi. Bắt nó làm việc chứ, không bắt làm việc nó ngu, không cho lục căn lục trần làm việc là nó ngu, tu không có tiến. Việc làm ở đời giỏi gì giỏi cũng bao nhiêu công chuyện, cũng về tay chân viết ghi chép thôi, còn cái phần thanh quang mình hỗ trợ một cái là nó sáng suốt liền, việc lớn việc nhỏ, việc gì cũng không có bận tâm.

Khi mà mình làm việc mà bận tâm là cái việc đó khó thành, không cần bận tâm. Sắp đặt nó như vậy, như vậy, rồi nó sẽ đi đến, nó có luật hết rồi.

*Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, cái tánh con ưa bực tức quá vậy Thầy? còn cái tâm con nó ưa nghĩ bậy vậy Thầy?*

**Đức Thầy:** Tại vì con không có niệm Phật đều.

**Bạn đạo:** Con niệm thì nó khó chịu, Thầy.

**Đức Thầy:** Con phải bắt buộc niệm Phật đều mới được, còn không là phải đi cưới vợ đi, cưới vợ rồi bà mới về bà véo, bà ngắc, bà làm trật tự lại. ...nó làm cũng có trật tự lại.

**Bạn đạo:** Mà lúc con niệm Phật nó như vậy thì...

**Đức Thầy:** Phải rồi, tại... Niệm từ từ, thực hành đúng. Khi mình thực hành, mình nghĩ mình là một vị Phật, đang làm cái gì? Một vị Phật không có giận người ta được. Từ từ... Con nghĩ con, người cũng không ra người mà ma không ra ma, quý không ra quý thì nó giận, cái tánh nó hoành hành... con tu, con nghĩ, tôi phải thực hành đúng như một vị Phật, luật lệ của một vị Phật; trước kia Ngài tu sao, tôi phải tu sao; lấy cái ảnh hưởng tốt, thanh nhẹ đó thì mình không có nuôi dưỡng cái phàm tánh.

Cái đó là phàm tánh nó ẩn tàng ở trong cái gan của con. Gan con nóng thành ra nó sần, bực. Con uống nước mát nó đỡ. Nước rau má đồ nó cũng mát vậy đó nó cũng mát. Cái tánh anh cũng đối. Tại vì cái xác nó không có ổn, cái gan nó không ổn. Đừng có ăn đồ cay, đồ kích thích; kích thích chừng nào dễ giận chừng này, mà ăn cái đồ nhẹ, nó khác. Nó nóng chừng nào con bắt, cho nó ăn rau luộc, đồ luộc nhẹ. Ăn đồ nhẹ ít ngày là ảnh hết dữ à. Ăn thử coi, dầu mỡ ngưng hết, cái nó êm. Cái gan quan trọng lắm! Rồi từ đó, lúc con ăn dầu, ăn chiên, ăn thịt đồ, con niệm Phật, thấy nó ra làm sao? Rồi lúc con ăn đồ luộc, này kia kia nọ cho nó nhẹ nhàng rồi con niệm Phật, nó ra làm sao? Chớ hỏi đó là ông Tám cũng có nghiên cứu vấn đề đó, nhưng mà sau ông Tám ăn trái cà với chén cơm, niệm Phật sướng lắm, mà mặt mày nó hồng hào. Sau tôi vô trại cải tạo, ăn cái gì? Ăn cơm với nước sôi, cũng niệm Phật đều, không có cái gì lộn xộn. Mà ăn tầm bậy tầm bạ, ăn thịt vô là nó khó chịu.

**Bạn đạo:** Thưa Thầy, niệm Phật nhanh tốt hay là chậm tốt?

**Đức Thầy:** Chậm, từ từ, thấy trật tự hơn. Mà niệm ào ào nó không có tốt! (còn tiếp)

---

### Đề tài suy gẫm

---

#### Bệnh do tánh sanh là sao?

Thì chúng ta lệ thuộc trong sự sanh khắc của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; tim, gan, tì, phế, thận, mà hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong mấy luồng điện đó thôi. Cho nên, nếu mà chúng ta ôm, gò bó trong tánh, sợ sệt, kích động và phản động, thì bên ngoài nó xâm chiếm vô cùng, và nó sẽ làm cái màn tối tăm cho chính mình, tạo ra cái bệnh, mà không hay : mang cái bệnh nan y mà không hay ; cứ nói “Tánh tôi vậy ; cha mẹ sanh tôi ra vậy, thì tôi phải vậy ; không có cách nào sửa !” Cái đó là mình bị cái màn u minh nó che rồi ! Cho nên, “Bệnh do tánh sanh,” cái bệnh nan y là chính mình là y sĩ tự trị, mới là giải quyết được.

Los Angeles City College, 3/7/1982



R city, ngày 24-05-1995

Kính gửi Đức Thầy kính yêu,

Nhân dịp anh chị Á sang thăm Thầy, con xin viết vài lời kính thăm Thầy. Có rất nhiều lần con đã thốt thốt thổ thổ với Thầy trong tâm qua đêm dài, và bao lần nhượng bước thục đó con không bao giờ gửi đi, vì vẫn tế hạn hẹp, miệng môi chàm chạp, đến khi viết ra giấy và Thầy nhận được, thì con thấy không cần nói nữa, có lẽ Thầy đã nhận được những tâm tư của con từ lâu rồi.

Có đôi lúc tâm con tràn đầy ý đạo, có khi con phải giảng giải cho lục căn lục trần cho rõ ngọn ngành, nếu không vậy nó không chịu phục. Chưa Thầy, có phải chăng một giai đoạn con phải trải qua, động rồi tĩnh, tĩnh rồi động, cứ như vậy đề thấy mình sai, thấy mình cần thục hành nhiều hơn, và lúc nào cũng thấy mình chưa

lắm đủ...



(82)

Trên con đường trở về quân bình và thanh nhẹ, với  
bao sự kích động phản động, khi nào con cảm  
thấy chán nản thì tâm gương sáng của Thầy  
lại trở lại, chiều cho con thấy sự tầm tã  
yếu hèn của mình, và như sau cơn mưa rào,  
con lại lấy lại sự quân bình vui tươi để  
tiếp tục tiến bước trên con đường phục vụ.  
Nhìn Tinh Trời, như Thầy thường nói, ánh mắt  
Trời ban chiếu khắp nơi, dù kẻ tàn tật, nơi rai  
rẻn, cũng được ban chiếu đồng đều, xem Hành  
Đất, dù bị hát hủi chĩa đập, nhờ nước bọt,  
Đất vẫn âm thầm nuôi dưỡng cỏ cây, thực  
vật để nuôi sống chúng ta.  
Ôi, những lời lẽ quý báu Thầy dạy cho chúng  
con nói làm sao hết, chúng con chỉ con  
con đường thực hành mà thôi, học sự cội rễ  
bao la của Trời, hạnh nhìn như hy sinh của  
Đất, suốt một cuộc đời có lẽ còn thiếu sót...

Thầy ơi, con thấy trên thế gian này, đến  
khi đau khổ không bao giờ người ta đi  
tìm mấy ông già, mà có lẽ mấy ông đau  
khổ cũng chẳng biết tìm ai, còn chúng con



(83)

đi tìm ông Tam, ông Tam trong con với nụ cười  
hiền từ bi, nụ cười con không quên được khi  
Thầy cười với con trong buổi ăn sáng tại Montreal.  
Con mắt trần tục của con không thấy được ánh  
quang của Thầy, con chỉ biết nụ cười tràn đầy  
yêu thương, một món quà con không quên được  
Hôm nay con thật là đau đớn, kính dâng  
lên Thầy đôi dòng cảm xúc <sup>từ đáy lòng con,</sup> Con kính chúc  
Thầy được nhiều sức khỏe,

Hình thư,  
Con,  
✍

T.B.: Con kính gửi Thầy một ít tiền để Thầy  
zui duyên làm phước.

(84)



Atlantic City ngày 1 Tháng 6 95

X M <sup>Đi ngày 24.05.95</sup>

Thầy vui và hạnh được THỜ CỬA CỐA & CỐA VÀO MỘT MÓN QUÍ ĐÚNG ĐÓNG PHẬT TÂM, ĐƯỢC BIẾT CỐ HÒA VÀ CỬA CON ĐÓNG TRÊN ĐƯỜNG LỬA HÒA TRONG THỰC HỒA.

Thức Hạnh Khếch Sáo Trầm Khếch Sáo THỜ THỜ CỬA CỐA TÂM, CỬA CỐA PHUC VU TÂM LỬA THỜ MỖI VIỆC SẼ ĐƯỢC KẾT QUẢ TỐT & TỐT LẠI, TRẢNH TRỜI PHUC VU CỬA SÁO KHẾCH SÁO NGHĨ, CỬA TÂM CỬA ĐUYẾT ĐÓNG HỒA TRẢNH TRẦM LỬA THỜ SẼ LỬA TÂM ĐƯỢC MỘT CỬA SÁO TÂM LỬA. TRẢNH TÂM MỖI VIỆC, MỖI VIỆC SẼ LỬA MỘT MÓN HÒA CỬA TÂM ĐÓNG, ĐÓNG TRẢNH TRẦM LỬA THỜ ĐÓNG CỬA THỜ VÀ KHẾCH SÁO ĐÓNG KHẾCH SÁO THỜ.

Thiền sư người tu là dịp may ở HO PHẬN HÒA LỬA HÒA, ĐUYẾT LỬA CỬA MỖI, HỒA VÀ THỜ TRẢNH MỖI TÂM,

CỬA CON VUI KHẾCH VÀ TRẢNH ĐÓNG KHẾCH SÁO TRẢNH TRẦM PHUC VU, /.

Đức Thiền

Thầy,

Phước

(85)

**Báo Cáo quỹ Cứu Khổ Ban Vui nhận tại Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào 2023**

Chúng tôi đã nhận như sau :

Tên	QCKBV THAU TAI DH 2023				
	US\$	Eu\$	AUSS	VND	CAD
Mrs Ngo Mui Leng (France)		5000			
Ma To Anh (VN)				2000000	
Hung Truong (Ca)	1000				
TD Duyen Lanh (Melbourne)			2000		
Do Thi Duong Cam (Melbourne)			1000		
Long Tran (FL)	1000				
Nguyen Thi Anh (Aus)			400		
Nhu Mai (TD Dung Chi)			100		
Ngoc Suong (TD Dung Chi)			100		
Dung Quach (TD Dung Chi)			100		
Ngoc Anh (TD Dung Chi)			100		
Bac Triem (Tx)	100				
Luong Lan (Tx)	200				
Do Chanh (Tx)	100				
TD Houston	400				
Truong Kim Thanh	300				
Luu Ngoc Huynh (Tx)	500				
Luu Duc Huyen& Tran minh Uyen(Tx)	500				
Chi Yen (Ca)	100				
Lai Ngoc Dung (AB)					500
Lai Ngoc Hoa (AB)					1000
Lai Ngoc Tam(AB)					1000
Khuu Thi Pham&Vo Van Tam(Australia)			1000		
Chi Hoa & Minh Bau (Australia)			200		
Tran Liliane (France)		200			
Le Thi Tuyet Phuong (Perth)			200		
Lam Cam Duyen (Australia)			200		
Phung Thi Sieu (Australia)			100		
Nguyen Ngoc Hanh (Australia)			100		
Nguyen Thi Kim Tuyen(Australia)			50		
Vu Tuong Khanh&Le Thi Thanh Phuong(Australia)			3000		
Quach Hung (GA)	500				
Phan Manh Tien Steven (AL)	200				
Phan Manh Loc Christopher (AL)	200				
Vo Danh (Tx)	1000				

Vo Danh (Tx)	1500			
Lam Tuyet Nga (Belgium)	250			
Pham Thi Hien (VN)	300			
Dinh Van Roger (France)		200		
Thai Thi Thanh (My Tho VN)	100			
Helen Dao	100			
Dao van Kiet	100			
An Danh (AZ)	2000			
An Danh (LV)	1000			
Tran To (San Diego)	400			
Tran Hong Lam (Adelaide)			500	
Ly So Kiet (San Jose)	200			
Do Thi Van (Ca)	300			
Le To Anh Nguyet (Ca)	300			
Nguyen Thanh Ha (Boston)	100			
Luong My Linh (Co)	200			
Ngo Viet Chau Bao (France)	300			

Báo cáo Hình ảnh và video về hoạt động chúng tôi có để trên trang nhà vovi.org và 100% số tiền nhận được sử dụng cho cứu khổ ban vui

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ từ rất nhiều năm nay

Và cảm ơn anh chị Trần Ngọc Dũng và Trần hồng Hoa đã giúp rất nhiều

Mọi sự sơ sót xin quý bạn đạo liên lạc dưới đây

Kính thư

Phan Cao Thăng  
Hội Vô Vi Canada  
2590 Allard St  
Montreal Qc H4E2L4  
Canada  
Email : [aphancao@videotron.ca](mailto:aphancao@videotron.ca)



---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 40, 10-01-2023

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Đại Hội Thanh Tịnh

<https://youtu.be/KYEFGVvmSio?si=qaucHnihHsqlGs-Q>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phân siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu huyền VK4-10

[https://youtu.be/LK7Bc05o\\_-I?si=dDfKKM0Nk\\_41xZLt](https://youtu.be/LK7Bc05o_-I?si=dDfKKM0Nk_41xZLt)

3. Xin mời Quý Vị nghe lại nhạc

Âu Á Tương Hội - Thanh Mai và Hoàng Phước

<https://youtu.be/ywQvkS4wKYc?si=l4c3lYREmcEz5g-l>

Ban video kính mời

-----

---

### THỜ BẠN ĐẠO

---

TÌNH THẤY TẬN ĐỘ QUÍ HƠN VÀNG  
NAM MÔ NIỆM PHẬT TIẾNG VANG VANG  
ĐƯA NGƯỜI LỖ CHUYỂN VỀ BÊN GIÁC  
GIÚP KẼ LÀM THAN TRỞ LẠI ĐÀNG

Kính chào quý bạn  
Bành Chí

---

### HƯỚNG TÂM BÌNH AN

---

Kính xin chư vị Bề Trên, Tô Thầy và quý bạn đạo hướng tâm bình an cho bạn đạo **Võ Minh sinh ngày 29/12/1953** (chồng của bd Sáu) là bạn đạo ở Thiên Đường Thông Hải Houston Texas, hiện đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện Houston được tai qua nạn khỏi.

Bạn đạo Sáu và bd Võ Minh thành thật cảm ơn.